

# วางแผนส่งเสริม6สินค้าเกษตร ลำไยมาแรงส่งออก1,000ล้าน

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิด  
เผยกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ถึงแผนการผลิตสินค้า  
เกษตรปี 2542/43 ว่า สำนักงานเศรษฐกิจการ  
เกษตรได้เสนอแผนการผลิตสินค้าเกษตรเข้าสู่ที่  
ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการ  
เกษตร ซึ่งมีนายปลอด อดิเรกสวาร รัฐมนตรีว่า  
การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ผล  
การประชุมได้กำหนดกลุ่มสินค้าเกษตรที่เห็นควร  
ให้มีการส่งเสริมการขยายกำลังการผลิตเพื่อสอดคล้อง  
กับความต้องการตลาดที่เพิ่มขึ้นในปีหน้า  
ได้แก่ อ้อย-ปาล์มน้ำมัน-มันฝรั่ง-ทุเรียน-ลำไย-  
น้ำมันดิบ โดยมีรายละเอียดของการส่งเสริมดังต่อไปนี้

1)อ้อย มีเป้าหมายการผลิตที่ปริมาณ 46.80  
ล้านตันอ้อย อัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ  
6.84 แนวทางส่งเสริมระยะสั้น ได้แก่ การเร่งรัด  
กระจายพันธุ์ดีแก่เกษตรกร ลดค่าใช้จ่ายในการส่ง  
อ้อยเข้าโรงงานผลิต การจัดระบบการเก็บเกี่ยวและ  
ขนส่งอ้อยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดค่าใช้จ่าย  
ในการตัดอ้อยด้วยการนำเครื่องตัดอ้อยเข้ามา  
ทดแทนการใช้แรงงานตัดอ้อย

2)ปาล์มน้ำมัน กำหนดเป้าหมายการผลิตไว้ที่  
2.692 ล้านตันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 9.21  
มาตรการส่งเสริมการปลูกระยะสั้น ได้แก่ การเร่ง  
รัดให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มใช้ปาล์มพันธุ์ดีทด  
แทนพันธุ์เก่า การประกาศเขตเพาะปลูกปาล์ม  
และกำหนดให้น้ำมันปาล์มดิบเป็นสินค้าที่ต้องเสีย  
ค่าธรรมเนียมในการส่งออกเป็นการชั่วคราวเพื่อ  
ป้องกันการขาดแคลนน้ำมันปาล์มภายในประเทศ  
ประกอบกับวางมาตรการปราบปรามการลักลอบ  
นำเข้าน้ำมันปาล์มดิบอย่างจริงจัง 3)มันฝรั่ง

กำหนดแผนการปลูกมันฝรั่งไว้ที่ปริมาณ  
173,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 76.53 มี  
มาตรการส่งเสริมปัจจัยการผลิตราคาถูกให้กับ  
สมาชิกสหกรณ์ปลูกมันฝรั่ง ส่งเสริมการรวมกลุ่ม  
เกษตรกรในการรวบรวมผลผลิตที่เหลือไว้ทำพันธุ์  
ต่อไป ในขณะที่ภาครัฐจะควบคุมปริมาณการนำเข้า  
หัวพันธุ์มันฝรั่งจากต่างประเทศเพื่อป้องกันมัน  
ฝรั่งล้นตลาด

4)ทุเรียน กำหนดเป้าหมายการผลิตไว้ที่ปริ  
มาณ 1 ล้านตัน สูงกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 11 แนว  
ทางส่งเสริมระยะสั้น ได้แก่ การกำหนดเขต  
เศรษฐกิจการปลูกทุเรียนเพื่อการส่งออก ส่งเสริมให้  
มีการจดทะเบียนรวมกลุ่มเกษตรกรและการรับรอง  
สวนทุเรียนเพื่อการส่งออก รวมไปถึงการรณรงค์  
ไม่ให้มีการตัดทุเรียนอ่อนและใช้สารเร่งการสุกของ  
ทุเรียน ด้านการตลาดจัดให้มีการสนับสนุนเงินกู้  
เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการเก็บทุเรียนเพื่อรอการ  
ระบายผลผลิต 5)ลำไย คาดว่าจะทำรายได้ส่งออก  
ไม่ต่ำกว่าปีละ 1,000 ล้านบาท ดังนั้น กรมวิชา  
การเกษตรจึงตัดสินใจที่จะใช้เงินกู้จากแผน  
Miyazawa จำนวน 7 ล้านบาทมาสร้างศูนย์ควบคุม  
คุณภาพผลไม้ได้ออกไซด์และการขึ้นบัญชีโรงรมซัล  
เฟอร์ไดออกไซด์ โดยการรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ใน  
ปริมาณที่เหมาะสมสามารถยืดอายุลำไยออกไปได้  
ถึง 1 เดือน

6)น้ำมันดิบ กำหนดเป้าหมายการผลิตไว้ที่  
487,000 ตันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5.41 แผน  
การส่งเสริมระยะสั้นจะเร่งการจัดหาน้ำเชื้อโคมน  
พันธุ์ดีให้แก่เกษตรกรใช้ผสมเทียม รวมไปถึงการ  
สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำผ่านทาง ธกส กับกรม  
ส่งเสริมสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์โคมนต่อไป